



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
3 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ในประเทศ 2 พ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,940 ราย มาจากระบบเฝ้าระวัง 1,788 ราย คัดกรองเชิงรุก 142 ราย จากต่างประเทศ 10 ราย รวมป่วยสะสม 68,948 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย เสียชีวิตสะสม 245 ราย หายป่วยเพิ่ม 1,138 ราย หายป่วยสะสม 39,481 ราย อยู่ในรพ. 29,481 ราย อาการหนัก 954 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 270 ราย ระยะเวลารอดเพียงอยู่ภายใน 48 ชั่วโมง และฉีดวัคซีนแล้ว 1,484,565 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 153,467,121 ราย เสียชีวิต 3,215,534 ราย รักษาหาย 130,750,273 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ สหรัฐฯ** ความต้องการฉีดวัคซีนลดลงทำให้รัฐต้องหาวิธีการใหม่ๆ เข้าถึงคนที่ยังไม่ได้วัคซีน **จอร์แดน** พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดีย 3 ราย **จีน** มอบยาแคปซูลเปลี่ยนฮิวมาซิงเวิน ให้กัมพูชาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด **กัมพูชา** พบผู้ติดเชื้อมากเป็นสถิติใหม่ของประเทศ 730 ราย **อินเดีย** ผู้ติดเชื้อรายวันทำสถิติใหม่ 3,689 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 392,488 ราย และ **มาเลเซีย** พบผู้ติดเชื้อโควิดกลายเป็นสายพันธุ์อินเดีย ปี.1.617 รายแรก

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ปัญหาการลงทะเบียน “หมอพร้อม”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ntiontv, matchonweekly

-นายชินนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ชี้ระบบหมอพร้อมล่มเพราะรัฐบาลไม่พร้อม ระบบไม่สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันจำนวนมากได้ เสนอปรับแผนการฉีดวัคซีน 1.ประกาศให้วัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ดึงทุกภาคส่วนร่วมกันประชาสัมพันธ์ 2.เปิดลงทะเบียนทั่วไปทุกกลุ่ม 3.นำข้อมูลทั้งหมดมาแยกกลุ่มที่ต้องฉีดก่อนหลังตามลำดับความสำคัญ หากยังไม่ถึงคิวให้ขึ้นสถานะรอดหมาย 4.วางแผนกระจายวัคซีนให้พร้อมทั้งสถานที่และบุคลากรในการฉีด 5.ติดตามผลหลังฉีดจากระบบที่ลงทะเบียนไว้ 6.เรียกกลุ่มถัดไปมาฉีดตามลำดับ โดยส่งแจ้งเตือนไปในระบบ และให้ตั้งฐานข้อมูลเดิมของผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว 7 วัคซีนมาใช้แทนการให้ประชาชนลงทะเบียนบ่อยๆ โดยไม่จำเป็น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ผจก., มติชน, ntiontv, mcof, innnews

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ขอโทษประชาชนที่การลงทะเบียนหมอพร้อมติดขัดบ้างช่วง ต้องปิดให้บริการชั่วคราว ผู้เกี่ยวข้องกำลังแก้ไข มีประชาชนจองวัคซีนผ่านระบบแล้ว 430,588 ราย

-รพ.จุฬาฯ ขอความร่วมมือลงทะเบียนออนไลน์รับวัคซีนโควิด 19 ผ่านแอปฯ หมอพร้อม เฉพาะผู้ป่วยของรพ. เริ่มฉีด 7 มิ.ย. และงดให้บริการสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำการนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อม

2.วิจารณ์การทำงาน ศบค. และรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ข่าวสดออนไลน์ จัดคลับเฮาส์ประจำสัปดาห์ หัวข้อว่า “เมื่อประชาชน ต้องช่วยกัน ฝ่าฟันวิกฤต” นายฉัตรชัย อิศรโกศล ได้วิจารณ์การทำงานของรัฐในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะ ศบค.และสธ. รวมถึงประเด็นเรื่องวัคซีน ระบุว่า รมว.สธ.ไม่ฟังที่คนอื่นแนะนำ คิดว่าความคิดตัวเองดีที่สุด เรื่องวัคซีนจะไม่ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกไม่ได้ อยากให้ญาติผู้เสียชีวิตทุกคนฟ้องรัฐบาลเพราะทำให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนช้า อยากให้คนไทยรักษาสติและสู้กับรัฐบาลให้มากกว่านี้ ส่วนตนเองจะไม่ฉีดวัคซีนของจีนเด็ดขาด เพราะประสิทธิภาพแค่ 50%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุถึงกรณีรัฐบาลประกาศจะฉีดวัคซีนให้ได้ 100 ล้านโดส ภายในปีนี้ ว่าที่ผ่านมาฉีดได้เพียง 1 ล้านโดส เฉลี่ยวันละ 1.8 หมื่นคนเท่านั้น ไม่เชื่อว่าจะหาวัคซีน 100 ล้านโดสได้ เพราะยังขาดอีกกว่า 30.5 ล้านโดสและยังไม่มี ความชัดเจนว่าจะเป็นวัคซีนจากไหน อยากเรียกร้องให้ ผอ.ศบค.ชี้แจง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ระบุ รัฐบาลไม่ยอมรับว่าไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ ผูกขาดวัคซีน ซื้อวัคซีนราคาแพง และคุณภาพต่ำ สงสารประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนจนระบบหมอพร้อมล่ม ทั้งๆ ที่รู้ว่าวัคซีนมีผลข้างเคียง หากไม่ฉีดก็ตาย ฉีดก็เสี่ยงตาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า โครระบาดเกิดขึ้นมากกว่า 1 ปีแล้ว รัฐบาลควรเตรียมตัวได้ดีกว่านี้ แต่วันนี้มีเพียงวัคซีนซิโนแวคที่ป้องกันความรุนแรงของโรคแต่ไม่ได้ป้องกันการระบาด ส่วน astrazeneca ต้องรอเดือนมิ.ย. การที่ประชาชนไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเร็วกว่านี้เพื่อลดการสูญเสียเป็นเพราะรัฐบาลไม่ได้เตรียมการจัดหาวัคซีนที่เพียงพอ ส่วนสายด่วนจัดหาระดับ 1668 เจ้าหน้าที่ที่เป็นจิตอาสาแม้แต่ปากกาที่กระดาษ รวมไปถึงเครื่องออกซิเจนของรพ. ทำไม่ไม่นอมนัดกลางให้เพื่อช่วยชีวิตและลดอัตราการตายให้ได้มากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต โพสต์เฟซบุ๊กเสนอแนะเรื่องการจัดหาและวัคซีนโควิด 19 อาทิ ประชากรไทยมี 65 ล้านคน และชาวต่างชาติอีก 5 ล้านคน รวม 70 ล้านคน ควรต้องฉีดให้ได้ 70% หรือ 50 ล้านคน (100 ล้าน Doses) รัฐบาลต้องจัดหา Vaccine หลากหลายยี่ห้อ, ให้

ประเด็นข่าว

กลุ่มเอกชนและรพ.เอกชนนำเข้ายี่ห้อต่างๆ รวมทั้ง Pfizer ด้วยอีก 20 ล้านโดส, ให้องค์การเภสัชกรรมเร่งผลิตยา Favipiravir ให้เพียงพอทั้งในประเทศ และช่วยเหลือต่างประเทศได้, อนุญาตให้นำเข้าชุดตรวจ PCR ราคาถูกโดยเสรี, ให้ใช้ยาฟ้าทลายโจรได้ทั่วไปและให้ส่งออกได้, ชุดตรวจ PCR ยา และ Vaccine ที่ผ่านการรับรองจาก WHO และ อย.ประเทศผู้ผลิตแล้ว ไม่ต้องผ่านอย.ไทยอีก และให้ก.ต่างประเทศช่วยจัดซื้อวัคซีน ยา และชุดตรวจดังกล่าว

3. วัตไม่รับเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, sanook

-ผู้ป่วยโควิด ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ขอความช่วยเหลือหลังติดเชื้อทั้งครอบครัว 4 คน รักษาในรพ. เนื่องจากน้องสาวซึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลนำเชื้อมาแพร่สู่คนในครอบครัว ล่าสุดแม่เสียชีวิตแต่ไม่สามารถออกไปจากรพ.ได้ ต้องฝากผู้นำชุมชนจัดการแต่ไม่มีวัดได้รับเผาศพ โดยล่าสุด วัดอุดมมงคลรับฌาปนกิจศพให้เรียบร้อยแล้ว

-นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ประสานสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และขอความร่วมมือทุกวัดอย่าปฏิเสธการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 แต่ขอให้ใช้ความระมัดระวัง

4. ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, thansettakij

-สมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 145 ราย กทม. ครอบครัวเจ้าของร้านซิงเบ็ดพะโล้ ย่านวังหิน ติดโควิด 4 คน หลังเดินทางไปชลบุรี ส่งตรวจหาเชื้อพนักงานในร้านเกือบ 100 คน พบลูกจ้างติดเพิ่ม 1 ราย บขส. พนักงานศูนย์รับ-ส่งพัสดุ สถานีสายใต้ใหม่ ติดเชื้อรายแรก กักตัวกลุ่มเสี่ยง 9 ราย

5. ผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-จ.สุพรรณบุรี มีผู้ป่วยโควิดเข้ารับรักษาและปกปิดข้อมูล ทั้งที่เข้ากทม.มาขายพวงมาลัย ทำให้รพ.ศรีประจันต์ต้องปิดแผนกผู้ป่วยใน 14 วัน กักตัวบุคลากร 35 ราย คัดกรองบุคลากรรวมคนไข้ 75 ราย ด้าน ผอ.รพ. ระบุง จะรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะฟ้องดำเนินคดีหรือไม่

6. บุคลากรแพทย์ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-สสจ.ลพบุรี ประกาศปิดรพ.หนองม่วง งดการให้บริการ 14 วัน ส่งบุคลากรทางการแพทย์ 130 ราย ตรวจหาเชื้อโควิด 19 หลังจากพบแพทย์ติดเชื้อโควิด

7. แพทย์แนะนำปรับแผนฉีดวัคซีน

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โปสตัดเฟซบุ๊ก แนะนำปรับแผนฉีดวัคซีน โดยปูพรมฉีดวัคซีนแอสตราฯ เข็มแรกให้ทุกคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยมีข้อมูลหลังฉีดวัคซีนนี้ 4 สัปดาห์เข็มเดียว ป้องกันไม่ให้ป่วยหนักได้ถึง 94% และล่าสุดพบว่าหลังฉีดเพียงเข็มเดียว 3 สัปดาห์ ป้องกันการแพร่เชื้อให้คนในครอบครัวได้ถึง 50% ประสิทธิภาพเท่ากับวัคซีนของบ.จอห์นสันและจอห์นสัน ซึ่งใช้เทคโนโลยีเดียวกันที่ได้รับการรับรองให้ฉีดเพียงเข็มเดียว

8. เตือนระวังโควิดสายพันธุ์แอฟริกา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, คมชัดลึก, sanook, workpointtoday)

-นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โปสตัดเฟซบุ๊ก เตือนระวังโควิด 19 สายพันธุ์แอฟริกาได้จากประเทศเพื่อนบ้าน ที่น่าเป็นห่วงขณะนี้ คือการระบาดในมาเลเซียซึ่งพบว่ามีทั้งหมด 5 สายพันธุ์ ที่ต้องระวังคือสายพันธุ์แอฟริกาใต้ B.1.351

9. คลัสเตอร์งานรดน้ำดำหัวรวม.ยุติธรรม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-จ.สุโขทัย ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อ 18 ราย แพร่ไปสู่ครอบครัว 34 ราย มาจากคลัสเตอร์ร้านอาหาร คาเฟ่ เดอ ทรี ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รวม.ยุติธรรม

10. ยูทูบเบอร์เผยแพร่ข้อมูลวัคซีนซิโนแวคประสิทธิภาพต่ำ

สื่อที่นำเสนอ : youtube, tiktok

-ยูทูบเบอร์ ช่อง NailName และผู้ใช้งาน tiktok @ Yo Sittichai เผยแพร่ข้อมูลว่า วัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพต่ำสุดแค่ 50% หากเจอเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษประสิทธิภาพจะยิ่งลดต่ำลง และยังมิได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น อาการอ่อนแรงครึ่งซีก ชา ปากเบี้ยว สายตาพร่ามัว เจ็บหน้าอก หลอดเลือดในสมองตีบ ถ้ารักษาไม่ทันอาจทำให้เสียชีวิต โดยอ้างอิงข้อมูลในทวิตเตอร์ว่ามีผู้ได้รับผลข้างเคียงจากซิโนแวคมากแต่รัฐบาลปิดข่าว ส่วนใหญ่ต่างจังหวัดบังคับให้แพทย์ฉีดซิโนแวค ทั้งนี้แพทย์แนะนำว่าคนที่เสี่ยงสูงน่าจะฉีด แต่สำหรับคนหนุ่มสาวหรือผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงควรรอตัวอื่น พร้อมตั้งคำถามว่า 1.ทำไมคนไทยต้องมาเสี่ยงกับวัคซีนที่มีผลข้างเคียงในเมื่อวัคซีนยี่ห้ออื่น ผลข้างเคียงน้อยกว่า ถูกกว่า มีประสิทธิภาพดีกว่า เช่น ไฟเซอร์ เคยมาเสนอรัฐบาลแล้วแต่สธ.ปฏิเสธไป 2.ทำไมรัฐบาลถึงไม่จัดซื้อวัคซีนมาหลายยี่ห้อเพื่อกระจายความเสี่ยง การซื้อเพียงยี่ห้อเดียวเหมือนผูกขาด 3.ทำไมไม่ให้รพ.เอกชนนำเข้าวัคซีน สธ.บอกว่าอนุญาตให้นำเข้า แต่รพ.เอกชนบอกว่าส่งเรื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว จนถึงขณะนี้สธ.ยังไม่อนุมัติเลย ส่วนวัคซีนที่ต้องการนำเข้า เช่น ไฟเซอร์ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซึ่งได้รับการรับรองจากทั่วโลก แต่สธ.ไทยว่าไม่ปลอดภัย 4.แอปฯ หมอพร้อมมีปัญหาการใช้งาน รัฐบาลควรติดต่อให้กลุ่มคนสูงอายุ มีโรคประจำตัวให้มารับวัคซีนก่อน เพราะมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว และสุดท้ายคนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์จะให้ฉีดวัคซีนซิโนแวค ทั้งนี้นายกฯ รมต. ได้ฉีดวัคซีนแอสตราฯ ซึ่งเหตุผลที่รัฐบาลให้เฉพาะแอสตราฯ

ประเด็นข่าว

ราคา กับซิโนแวค เพราะซิโนแวคมีนักลงทุนไทยลงทุนอยู่ในจีน ส่วนแอสตรา รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนให้ ถ้าให้นำเข้าวัคซีนยี่ห้ออื่นและคนไทยได้ฉีดทุกคนแล้ว วัคซีนจะขายไม่ได้ รัฐบาลอาจขาดทุน

11. ทอการค้าชี้แจงกรณีให้รัฐจัดซื้อวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ

-นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีให้รัฐบาลเจรจามาซื้อวัคซีนโควิดเองเพื่อลดความซ้ำซ้อน เพราะซื้อจากผู้ผลิตเดียวกันและจะได้วัคซีนพร้อมกันกับที่รัฐนำเข้า จึงขอประสานจัดหาสถานที่รอฉีดให้พนักงาน ส่วนที่ภาคเอกชนช่วยเจรจามาซื้อวัคซีน ทางเลือกจาก Johnson & Johnson พบว่าสามารถส่งมอบได้เร็วที่สุดคือปลายปี ซึ่งไม่ทันตามที่เอกชนต้องการ

12. ชุมชนบ้านชิง เขตบางบอน ขอสื่อความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน, เว็บไซต์คมชัดลึก

-ร.ต.ต.หญิง หงส์ศิริ พิภพทอง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตบางแค พรรคเพื่อไทย ได้รับแจ้งจากหัวหน้าชุมชนบ้านชิง บางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ ว่า ชุมชนบ้านชิงซึ่งมี 174 หลังคาเรือน ผู้นำชุมชนได้แจ้งให้ชาวบ้านทยอยไปตรวจเชื้อโควิด 19 ที่รพ.ราชพิพัฒน์ และศูนย์อนามัยที่ 40 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. วันที่ 30 เม.ย.ได้รับผลตรวจว่ามีผู้ติดเชื้อ 64 คน จาก 25 หลังคาเรือน จนท.ได้ประสานผู้นำชุมชนกักตัวผู้ป่วยทั้งหมดในบ้านและให้ผู้ใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูงตรวจหาเชื้อและกักตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุข

-นายวิจิต ผู้นำชุมชนบ้านชิง กล่าวว่า กำลังจะขอล็อกดาวน์ชุมชนบ้านชิงชั่วคราว โดยจะมีเจ้าหน้าที่อสม. 8 คน ดูแลคัดกรองผู้ผ่านเข้าออกหมู่บ้านตามขั้นตอน พร้อมทั้งประกาศขอรับความช่วยเหลือเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องมือเครื่องใช้ทำความสะอาดชุมชน ตลอดจนจนถึงหน้ากากอนามัยสำหรับทุกคน วันนี้ (3พ.ค.) จะให้สมาชิกในชุมชนไปตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วหน้าชุมชนบางบอน 3 โดยได้โควตาตรวจทั้งชุมชนอีกประมาณ 500 คน

-หมอแล็บแพนด้า โพสต์ข้อความหลังชุมชนบ้านชิงติดโควิด 40-50 คน แต่ไม่สามารถออกไปรักษาได้ ได้ประสานโฆษก กทม. ซึ่งทีมงาน กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว บ่ายนี้จะมีการ swab ทั้งชุมชน

-เพจเฟซบุ๊ก "ดินรน ฝั่งธน" โพสต์ข้อความพร้อมติดแฮชแท็กขอให้ช่วยกันแชร์ ระบุว่า #โควิดบ้านชิงตายไปแล้ว 1 อาการรื้อเรื้ออีก 2

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, js.100, bangkokbiznews, mcof)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ติดตามสถานการณ์ Covid-19 ในพื้นที่เสี่ยงสูงและตรวจเยี่ยมรพ.สนามระนอง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัคซีนป้องกันโควิด 19 จำนวน 5,000 โดส ให้แก่รพ.ระนอง ซึ่งการระบาดระลอกเม.ย. มีผู้ติดเชื้อแล้ว 237 ราย ทั้งชาวไทย-เมียนมา เสียชีวิต 1 ราย พบผู้ติดเชื้อใน 12 คลัสเตอร์ และคลัสเตอร์สนุกเกอร์ แพลลา ส่งรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทานคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่สมาคมประมงระนอง เตรียมเปิดรพ.สนามรองรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวเพิ่ม 5 แห่ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผจก., โพสต์ทูเดย์, js 100, thailandplus, thigov

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผยผลดำเนินการของศูนย์แรกรับและส่งต่อมิบุดร 3 วัน ช่วยผู้ติดเชื้อตกค้างรวม 178 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสีเขียว ใช้เวลาเพียงวันเดียวประสานส่งต่อได้ พร้อมปรับระบบส่งรถไปรับผู้ติดเชื้อจากบ้านถึงรพ.ตามระดับอาการได้รวดเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ประชาชาติธุรกิจ, isranews, thaigov)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก. ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงว่า การระบาดระลอกสามมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ระยะเวลาตรวจพบเชื้อจนถึงเสียชีวิตเพียง 9 วัน โดยเป็นสายพันธุ์อังกฤษที่มีความรุนแรงขึ้น แต่ภาพรวมการเสียชีวิตในระลอกนี้น้อยกว่าระลอกแรก ซึ่งผู้ติดเชื้อระลอกนี้ติดจากคนใกล้ชิดในบ้าน/เพื่อน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 54 แนะนำปรับการใช้ชีวิต เข้มมาตรการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง โดยขณะนี้ฉีดวัคซีนแล้ว 1,484,565 โดส รัฐบาลยืนยันว่ามีวัคซีนโควิด 19 เพียงพอที่จะฉีดให้คนไทยทุกคน ซึ่งนอกจากวัคซีนแล้ว การปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล สังคมและองค์กรมีส่วนสำคัญ หากทุกคนความร่วมมือกันการระบาดจะลดลงอย่างรวดเร็ว สำหรับการลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนผ่านไลน์และแอปฯ หมอพร้อม มีผู้ลงทะเบียนรวม 499,873 ราย แบ่งเป็น ผ่านไลน์ 379,653 ราย และแอปฯ 120,220 ราย โดยแอปฯ หมอพร้อมของสธ. จะมีโลโก้พื้นหลังสีเขียวและตัวอักษรสีขาว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ นพ.สสจ.นครพนม โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อจากการตรวจค้นหาเชิงรุก

-นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ เผย ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม หายป่วย 15 ราย รักษาอยู่ 21 ราย ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทาง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ เผย มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นตัญ. 9 ขวบ ชาวอ.หนองบัวแดง มาจากกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์งานบวช ล่าสุดรับตัวมารักษาที่รพ.แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทุกฉบับ, เว็บไซต์ (springnews, mcof, thansettakij)

-นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ขณะนี้หลายหน่วยงานได้ร่วมกันขยายศักยภาพสายด่วนโควิด 19 ตามข้อสั่งการของ

ประเด็นข่าว

นายกฯ โดย 1.สธ.เพิ่มจิตอาสารับสาย 1668 และเพิ่มคู่สาย 40 คู่สาย โทร 02 079 1000 ประสานรับ-ส่งผู้ติดเชื้อไปศูนย์แรกรับอาคารนิมิบุตร 2.อว. คัดนักเรียนแพทย์ช่วยรับสาย 1668, 1669 3.บมจ.โทรคมนาคม เข้าปรับปรุงระบบ 1668 เพิ่มคู่สายให้รับสายได้จำนวนมาก 4.สทช.เปิดศูนย์ “191” 24 ชม. รับแจ้งผู้ป่วยแล้วส่งต่อ 5.สปสช. โทร 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง ทำงานคู่ขนานกับสายด่วน 1668 ของสธ. และ 1669 ศูนย์เอร์วีน กทม. 6.ผู้ติดเชื้อในกทม. โทรสายด่วน 1669 ศูนย์เอร์วีน ซึ่งจัดระบบรับสายใหม่และเพิ่มเจ้าหน้าที่รับสาย

-ผู้ว่าฯ กทม. เผย ขณะนี้มีผู้ป่วยโควิดรักษา 1,291 ราย โดยผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบโดยรพ.สังกัด กทม. และการตรวจในพื้นที่โดยสำนักอนามัย กทม. และ สปค. ทั้งหมดได้รับการประสานให้เข้ารักษาโดยไม่มีตกค้าง นอกจากนี้ ศูนย์เอร์วีน กทม. ยังพร้อมสนับสนุนส่งต่อผู้ป่วยให้เข้ารักษาในรพ.นอกสังกัดด้วย เตรียมขยายรพ.สนามแห่งที่ 5 ณ ศูนย์กีฬาบางบอน เขตทุ่งครุ 500 เตียง และประสานโรงแรมเปิด Hospitel เพิ่ม

-สธ. เตรียมเปิดรพ.สนามชั่วคราว เพื่อดูแลรักษาตำรวจและประชาชนทั่วไปที่ติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 5 พ.ค.นี้
-รมว.แรงงาน เปิดสายด่วน 1506 กด 6 ให้คำปรึกษาผู้ประกันตนตรวจ-รักษาโควิด 19
-รมว.ยุติธรรม สั่งการให้ดีเอสไอ จัดตั้งศูนย์สืบสวนและต่อต้านข่าวสารอันเป็นเท็จในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีข้อมูลข้อเท็จจริงในการสืบสวนสอบสวนตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547

-ผลสำรวจซูเปอร์โพล พบว่า คนไทยยังเชียร์พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ต่อไป ในสถานการณ์ระบาดโควิด ต้องการผู้นำที่ทำงานด้วยความรวดเร็ว ฉับไว เด็ดขาด มีเอกภาพ และขอให้เอาผิดจนท.รัฐที่ปล่อยปละละเลย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

ในหลวง ทรงติดตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา องค์กรประชานกรรรมการ พร้อมคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นำ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และทอดพระเนตรนิทรรศการเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ระยะที่ 2 ผลการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ระยะที่ 2

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยโพสต์

-นพ.วิทิต สฤษฎ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. ชี้แจงว่า การปลูก สกัด และผลิตกัญชาทั้งหมดยังต้องขออนุญาตจาก ออย. ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ โดยผู้มีคุณสมบัติคือ หน่วยงานรัฐ สถาบันอุดมศึกษา เกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร หรือผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน เป็นต้น โดยวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร จะต้องร่วมกับหน่วยงานรัฐตามเงื่อนไข ไม่ได้ผูกขาดให้กลุ่มทุนใดและไม่ได้สงวนเฉพาะสำหรับภาครัฐ

แจกยาแผนไทยให้ประชาชนที่กักตัวที่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นางรฎาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ อธิบดี รมช.แรงงาน ในฐานะประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติ ดูแลประชาชนที่กักตัวที่บ้านที่มีไข้ ไอ เจ็บคอ ด้วยตำรับยาแผนไทยฟรี โดยตั้งกลุ่ม LINE ให้ผู้ป่วยรายงานอาการทุก 3 ชั่วโมง มีคำแนะนำและติดตามอาการ